

**สรุปมอบหมายภารกิจการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติม  
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)**

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
๑	<b>มาตรการสำหรับทุกพื้นที่สถานการณ์</b>		
๑.๑	เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) อย่างเต็มขีดความสามารถ ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (T-Thaichana)/หมอชนะ	<b>ทุกส่วนราชการ</b> อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวบรวมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ประชาชน	
๑.๒	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ประชาชนเพื่อให้ความร่วมมือกรณีทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อ หรือ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์	- <b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง</b> ทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ภาคเอกชน โรงงานต่างๆ ใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ประเมินผลการดำเนินการ	
๑.๓	ให้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กวดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เข้มงวดกวดขัน และแจ้งประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมในการหาข่าวหรือเบาะแสกรณีดังกล่าวด้วย	- <b>นายอำเภอทุกอำเภอ</b> บูรณาการการปฏิบัติงานกับตำรวจในท้องที่ รวมทั้งแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการหาข่าวหรือเบาะแส - <b>ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง</b> จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ต่างๆ ดำเนินการร่วมกับอำเภอ	

๒	<p>มาตรการสำหรับจังหวัดที่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุด”</p>		
๒.๑	<p>การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาสั่งปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นใดที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค</p>	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)</p>	
๒.๒	<p>การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ จัดให้มีระบบบันทึกผู้ใช้บริการโดยใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือการจดบันทึกข้อมูล ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในกรณีที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเวลาห้ามนั่งบริโภคในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กำหนดห้ามนั่งบริโภคในร้านระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยให้เป็นลักษณะของการจำหน่ายแล้วนำกลับไปบริโภคที่อื่น</p>	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)</p>	

<p>๒.๓</p>	<p>การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ดังนี้</p> <p>๒.๓.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ผอ.รมน.จังหวัด) บูรณาการและประสานการปฏิบัติ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง และตำรวจ ในการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่าง “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” กับ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” และพื้นที่รอยต่อระหว่าง “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” กับ “พื้นที่ควบคุม” หากพบบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถสืบค้นได้ และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	<p><b>กอ.รมน.จังหวัดระยอง</b></p> <p>เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานกับที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง อำเภอทุกอำเภอ และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ในการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ในเส้นทางหลัก</p>	
	<p>๒.๓.๒ มอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางรองในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน ให้ประสานสอดคล้องกับการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก ตามข้อ ๒.๓.๑</p>	<p><b>นายอำเภอทุกอำเภอ จัดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรอง</p>	
	<p>๒.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อ ๒.๓.๑ และข้อ ๒.๓.๒ และขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นกรณีการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ</p>	<p><b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</b> มอบให้กับอำเภอต่างๆ เพื่อใช้ตามจุดคัดกรอง</p>	

๒.๔	<p>กรณีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดปัญหาการต่อต้าน</p>	<p>- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)</p>	
๒.๕	<p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อแสวงความร่วมมือในการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้แรงงาน ร่วมกับการปฏิบัติการของภาคราชการ โดยแนะนำให้มีการนำมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงให้ดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	<p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประสานโรงงานอุตสาหกรรม/ นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ดำเนินการโดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	